

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Iran, chiều ngày 9/8 (theo giờ Tehran), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm, làm việc tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran. Tham gia đoàn, về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trước các học giả, nhà nghiên cứu và các đại sứ Iran từng hoạt động tại các nước trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu quan trọng về quan hệ "Việt Nam - Iran hợp tác vì hòa bình và phát triển". Chia sẻ câu chuyện của Việt Nam và con đường đi lên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin: Từ năm 1986, Việt Nam đã lựa chọn con đường đổi mới toàn diện và đồng bộ. Thúc đẩy cho thấy đây là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn với điều kiện, hoàn cảnh một nước nghèo, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cấm vận khắc nghiệt, đã

vượt lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế mạnh mẽ, sâu rộng. Sau 35 năm đổi mới, từ năm 1986 đến năm 2021, kinh tế Việt Nam luôn tăng trưởng ở mức bình quân khoảng 6%/năm trong hàng chục năm, quy mô kinh tế tăng gấp 12 lần. GDP bình quân đầu người đạt 4.163 USD vào năm 2022. Ngày nay, Việt Nam có quan hệ thương mại với trên 220 nước, vùng lãnh thổ, kim ngạch thương mại đạt 730 tỷ USD năm 2022; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 450 tỷ USD với 37.000 dự án đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, được Liên hợp quốc xếp vào nhóm 20 nước thành công nhất thế giới về thu hút vốn FDI. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 58% năm 1993 đã giảm xuống còn 2,23% năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều mới của Liên hợp quốc. Trong dịch Covid-19, năm 2021 - 2022, Việt Nam kiên định thực hiện "mục tiêu kép" về phòng, chống dịch bệnh đi đôi với phục hồi kinh tế - xã hội và đạt kết quả ấn tượng. Năm 2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%; lạm phát

được kiềm chế ở mức thấp 3,15%. Dù là nước đi sau nhưng Việt Nam đã bao phủ 260 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho dân số gần 100 triệu người, trở thành một trong 6 quốc gia có độ bao phủ vắc-xin lớn nhất thế giới. Dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để đạt được những thành tựu toàn diện, đáng khích lệ đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh bài học được rút ra từ thực tiễn, đó là kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam với tinh thần lấy dân làm gốc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ, toàn diện các trụ cột là đối

ngoại Đảng, ngoại Nhà nước, Nghị viện, ngoại giao Chính phủ và đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia, đóng góp với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao nhất vào những nỗ lực chung, đảm nhiệm thành công trọng trách tại nhiều cơ chế đa phương quan trọng, thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

* Ngày 9 - 10/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước; dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Iran nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran (sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, một số đơn vị của Iran tổ chức); đến thăm, làm việc tại Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran (IHIT), một trong những tổ chức hàng đầu khu vực về nghiên cứu, thúc đẩy và xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của Iran.

P.V
(tổng hợp)

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 10/8, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Huyện ủy Quỳnh Phụ và Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (cụm công nghiệp Tân Minh, huyện Vũ Thư). Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

* Buổi sáng, đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Huyện ủy Quỳnh Phụ.

Thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở; nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng được phát huy. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng ứng". Các nội dung công khai để dân biết được công khai theo đúng quy định bằng nhiều hình thức như báo cáo tại các kỳ họp HĐND; hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm của địa phương; thông qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố; niêm yết tại trụ sở; thông báo trên hệ thống truyền thanh... Nhân dân được bàn và quyết định nhiều nội dung như thống nhất mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi ở địa phương; bình chọn các đối tượng hưởng chính sách xã hội; lập và thu,

chi các loại quỹ... Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện luôn bảo đảm tính công khai, minh bạch, theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức người lao động. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết đoàn viên, hội viên, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát và phân biệt xã hội. Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đặc biệt, thời gian qua Quỳnh Phụ trở thành điểm sáng trong vận động nhân dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất làm đường. Trong gần 2 năm, toàn huyện có trên 4.100 hộ dân tự nguyện hiến gần 350.000m² đất ở và đất nông nghiệp để nâng cấp, mở rộng, cải tạo 19 tuyến đường giao thông ở 30 xã, thị trấn, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 500 tỷ đồng.

Sau khi nghe lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ cùng lãnh đạo một số xã trên địa bàn huyện phát biểu làm rõ thêm kết quả đạt được trong thực hiện QCDC, phát biểu tại buổi kiểm tra, các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đã phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Các đồng chí đánh giá cao cách làm sáng tạo của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ, tất cả đều xuất phát từ lợi ích của người dân, trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người dân. Huyện đã xây dựng được đội ngũ



Các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra và lãnh đạo tỉnh tham quan dây chuyền sản xuất bánh kẹo của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng.

cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua khó khăn với tinh thần trọng dân, vì dân phục vụ, tạo điều kiện để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng ứng. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, các đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, tạo tiền đề, động lực để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện.

* Buổi chiều, đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng.

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng luôn chú trọng phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, người lao động (NLD), từ đó tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển. Công ty tổ chức ký hợp đồng với tất cả NLD; NLD được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo đúng thời gian quy định. Việc kê khai và chi trả chế độ cho NLD được thực hiện chính xác, kịp thời. Công ty thực hiện nghiêm túc việc công khai tới NLD các nội dung

theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để NLD tham gia góp ý vào các nội quy, quy chế, điều lệ của doanh nghiệp; thường xuyên, thỏa thuận, giao kết hợp đồng lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể; giám sát các hoạt động, việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị, các chế độ, chính sách đối với NLD theo quy định của pháp luật. Các kiến nghị của NLD đều được giải đáp kịp thời, góp phần củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Công ty tiếp tục phát huy tốt dân chủ trong doanh nghiệp, phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện QCDC, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLD. Tập trung lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc phát triển bền vững, nâng cao thu nhập, bảo đảm các chế độ, chính sách cho NLD, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

ĐAO QUYNH



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất lúa mùa tại xã Đông Xá (Đông Hưng).

Thông qua diễn tập đã đánh giá thực trạng tiềm lực KVPT, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu, thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các phòng ban, đoàn thể và khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu trong KVPT ở một số xã Bảo Hiểm y tế, bảo hiểm xã hội chưa quyết liệt, một số vai diễn trong phân diễn tập thực binh còn phụ thuộc vào bản, chưa sát với thực tế tình huống xảy ra. Huyện rút ra 5 bài học kinh nghiệm, trong đó chú

trọng đổi mới hình thức, phương pháp diễn tập, tăng cường đón đốc kiểm tra, chỉ đạo để nâng cao chất lượng diễn tập. Sau diễn tập, huyện chỉ đạo các địa phương kịp thời bổ khuyết các mặt còn hạn chế, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, đồng thời bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện KVPT xã đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã trao giấy khen cho 5 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT năm 2023.

QUYNH LƯU

Tập trung triển khai thực hiện các dự án cao tốc tạo trục xương sống thông suốt từ Bắc vào Nam

Chiều ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện, bàn giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy thực hiện các công trình, dự án.

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố có các dự án trọng điểm đi qua. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Vũ Kim Cự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Trong đó, tập trung đánh giá, dự báo nhu cầu vận tải và phương án tài chính triển khai dự án cao tốc đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành và cao tốc đoạn Nam Định - Thái Bình.

Đối với Thái Bình có dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình theo hình thức PPP. Dự án đi qua tỉnh Thái Bình có chiều dài 33,3km. Với vai trò có quan nhà nước có thẩm quyền trong thực hiện triển khai dự án đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã chủ động nắm bắt tình hình, các trình tự thủ tục để triển khai dự án, trong đó tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, tập trung các giải pháp giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch khi triển khai dự án trên thực địa.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, thể hiện thông qua kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; những nút thắt, điểm nghẽn tại các dự án đang triển khai

NGUYỄN THỜI

ĐÔNG HOÀNG...

(Tiếp theo trang 1)

1 điểm chữa cháy công cộng với 30 thành viên nhằm phối hợp, hỗ trợ chính quyền, các ngành chức năng và tổ tự quản về an ninh trật tự thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy...

Nhân dịp này, 7 cá nhân được nhận kỷ niệm chương bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

nhân mạnh tâm quan trọng của các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng thị xã, 20 năm thành lập thành phố; đề nghị các đồng chí trong tiểu ban tuyên truyền tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến chi tiết, cụ thể để hoàn thiện kế hoạch. Qua đó khẳng định những kết quả, thành tựu trong suốt 70 năm qua, đặc biệt từ khi thành lập thành phố Thái Bình đến nay, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII đã đề ra, quyết tâm xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, hiện đại.

TẬP HUẤN ĐO LƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

Lãnh đạo hai huyện Tiêm Hải, Vũ Thư mong muốn, sau tập huấn, mỗi doanh nghiệp được lựa chọn tham gia khảo sát DDCI phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong việc chấm điểm các chỉ số thành phần nhằm phân ảnh đúng thực trạng chất lượng công tác quản lý, điều hành kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả DDCI thực sự là công cụ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ những ưu điểm để phát huy, những tồn tại, hạn chế để tập trung chỉ đạo khắc phục cùng hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Cảnh báo việc mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo

Thời gian gần đây, một số đối tượng giả danh công chức thuế, giả mạo thông báo và mạo danh cơ quan thuế với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người nộp thuế (NNT).

Các đối tượng mạo danh là cán bộ thuế gọi điện để yêu cầu NNT: mua sách, tài liệu; cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; gửi đường link hướng dẫn NNT truy cập để cài đặt phần mềm qua điện thoại hoặc máy tính. Nếu NNT không cung cấp thì yêu cầu đến cơ quan thuế (hẹn giờ) nhằm gây khó khăn cho NNT, từ đó yêu cầu NNT cập nhật thông tin qua đường link. Việc cài đặt phần mềm giả mạo có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại hoặc máy tính, từ đó lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của người dùng.

Cục Thuế tỉnh Thái Bình khuyến nghị:

Để tránh bị lừa đảo, NNT có thể liên hệ với Cục Thuế tỉnh, chi cục thuế trên địa bàn để được hỗ trợ qua số điện thoại được công bố trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Trường hợp nhận được tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, NNT cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới doanh nghiệp liên thông quản lý thuế báo về bộ yêu cầu xử lý, đồng thời cung cấp các bằng chứng để có tới cơ quan công an và cơ quan thuế nơi gần nhất để có biện pháp phối hợp, xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.

NNT đăng ký/truy cập vào các kênh sau để nhận được các thông tin chính thống từ Cục Thuế tỉnh Thái Bình:

1. Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: <https://thaibinh.gdt.gov.vn>.
2. Zalo Cục Thuế theo đường link: <https://zalo.me/2911842541910788775>
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông tin để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và cảnh giác, tránh việc bị các đối tượng xấu mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo.